

Số: 976/BQLDA-KHTH

Bình Phước, ngày 07 tháng 10 năm 2022

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X.

Kính gửi: - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh (Ban QLDA) nhận được Công văn số 2728/UBND-TH ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X. Sau khi xem xét hồ sơ, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh trả lời như sau:

1. Nội dung kiến nghị của cử tri:

Nội dung 1: Cử tri thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản kiến nghị: Việc thi công mương thoát nước quanh hàng rào Khu công nghiệp Tân Khai II rất chậm và đang gián đoạn vì có 04 hộ dân thuộc khu công nghiệp Tân Khai II (tổ 8, khu phố 7) không chịu hiến đất và tài sản trên đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như đời sống của 30 hộ dân đã hiến đất và tài sản trên đất. Trong quá trình thi công mương thoát nước, đơn vị thi công đổ cát đá trên vườn của một số hộ dân dẫn đến cử tri phải thuê nhân công di dời, dọn dẹp. Việc thi công gián đoạn dẫn đến mùa mưa nước không thể thoát, đường đi quanh khu công nghiệp luôn ngập úng. Đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh xem xét, giải quyết. Trường hợp chậm xử lý việc giải phóng mặt bằng để hoàn thiện mương thoát nước, đề nghị có phương án đặt cống thoát nước để tránh ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nội dung 2: Cử tri Mai Văn Tuấn - tổ 4, khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng khẩn trương nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp Tân Khai II; vì hiện nay hầu hết các tuyến đường trên đã hư hỏng nặng, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân.

2. Nội dung Trả lời:

Nội dung 1: Dự án Xây dựng mương thoát nước ngoài hàng rào khu công nghiệp Tân Khai II được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 15/10/2018, do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình thực hiện theo hình thức vận động người dân hiến đất và cây trồng, đến nay đã vận động được 30/35 hộ dân với chiều dài tuyến thi công 1.420m/1.680m đạt 85% về mặt bằng. Tuy nhiên vẫn còn 05 hộ dân chưa thống nhất phương án hiến đất, cây trồng để xây dựng công trình. Ban QLDA

tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Hớn Quản, UBND thị trấn Tân Khai và các đơn vị liên quan khác vận động nhiều lần nhưng chưa được, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh hiện đang tiếp tục phối hợp với UBND huyện Hớn Quản, UBND thị trấn Tân Khai tiếp tục vận động đề 05 hộ dân này đồng ý giao mặt bằng để xây dựng hoàn thành công trình. Dự kiến trong năm 2022 sẽ hoàn thành. Phần mương chưa giải phóng mặt bằng được, đơn vị thi công đã cho nạo vét, khai thông nên việc tiêu thoát nước vẫn đảm bảo tốt.

+ Đối với việc đơn vị thi công đổ cát đá lên vườn người dân: Lý do khi thi công có lượng đất cát đào dư cần phải chuyển đi nơi khác nhưng các hộ dân có yêu cầu đắp lượng đất dư đó lên phần vườn của các hộ dân, việc san gạt do thỏa thuận với đơn vị thi công và người dân, không nằm trong các hạng mục thi công của công trình.

+ Đối với việc đề nghị đặt cống thoát nước để tránh ngập úng: Hiện nay, dự án Xây dựng mương thoát nước ngoài hàng rào khu công nghiệp Tân Khai II thực hiện thi công gia cố lòng suối, chống sạt lở, đã đảm bảo khả năng thoát nước của khu vực. Phạm vi ngập úng và đặt cống để kết nối vào mương thuộc phần diện tích đất do Khu công nghiệp Tân Khai II quản lý, trước đây đã được KCN Tân Khai II thi công, nay đã bị sạt lở, bồi đắp dẫn đến ngập úng cục bộ, đề nghị Ban quản lý khu kinh tế yêu cầu Khu công nghiệp Tân Khai có biện pháp giải quyết xử lý nội dung này.

Nội dung 2: Đối với kiến nghị sửa chữa nâng cấp các tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp Tân Khai II như cử tri phản ánh, Ban QLDA tỉnh đã kiểm tra thực tế các tuyến đường trên là các tuyến phục vụ dân sinh trong khu vực, không thuộc thẩm quyền quản lý của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh. Việc đầu tư nâng cấp các tuyến này đề nghị UBND huyện Hớn Quản xem xét và giải quyết theo phân cấp quản lý.

Trên đây là trả lời của Ban QLDA về ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X. Kính gửi UBND tỉnh tổng hợp và trả lời cho cử tri được rõ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, PGD;
- Lưu: VT, KHTH (hóa).

